
บอร์ดอิสระเสนอฟื้น"ศึกษานิเทศก์"ดูแล 5-10โรงเรียน/คน
นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ค. 2562

21พ.ค.62 - นางทิศนา แขมมณี กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และ
อนุกรรมการครูและอาจารย์ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ที่มีนพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องศึกษานิเทศก์ ที่จะต้องการกลับมาให้ความสำคัญ
เพราะที่ผ่านมาตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีความเข้มแข็งในการนิเทศก์และให้คำแนะนำกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
มีผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542
แม้ว่าขณะนี้เรายังมีศึกษานิเทศก์อยู่ ประมาณ 5,000 คน ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ
และไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ติดตามงานโครงการต่างๆ จากการบริหารจัดการ
ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้คัดคนเก่งมาเป็นศึกษานิเทศก์ โดยควรเป็นครูที่มีความสามารถโดดเด่นมาก่อน
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เป็นต้น โดยควรมีจำนวนศึกษานิเทศก์ 1 คนต่อโรงเรียน 5-10 โรง
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทั้งพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้เรื่องหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
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